



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน
๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๒๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๒๘

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้

<http://news.swu.ac.th/newsclips/>

'มศว'ผูกโครงการ'พัฒนา-กระตุ้นสมองเด็ก'

ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธวงศ์ ประธานศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มศว เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพทางสมอง จึงได้จัดกิจกรรมสำหรับครอบครัวยุติในโครงการเพิ่มพลังสมอง ยิ่งกว่าสองเท่า ทั้งนี้ จากการศึกษาสมองอัจฉริยะของโลกอย่างอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ พบว่า สิ่งที่เป็นข้อแตกต่างระหว่างไอน์สไตน์กับคนธรรมดาคือสมองของไอน์สไตน์มีความเชื่อมโยงระหว่างซีกซ้ายกับซีกขวามากกว่าคนทั่วไป และมีกิ่งสมองมากกว่าคนทั่วไป หมายความว่าไอน์สไตน์ได้มีการกระตุ้นใช้สมองทุกส่วน จึงทำให้เกิดการสร้างงานใหม่ๆ มากกว่ามีเพียงความรู้มากมายโดยใช้ประโยชน์ไม่ได้ ดังนั้น การทำกิจกรรมเพิ่มศักยภาพทางการใช้สมองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงมีหัวใจสำคัญคือ กิจกรรมนั้นต้องมีการกระตุ้นให้เกิดเส้นใยสมองซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้เกิดความฉลาดของมนุษย์ และให้เกิดการทำงานเชื่อมโยงระหว่างสมองทั้งสองซีกอย่างสมดุล ให้เกิดเครือข่ายที่มีกิ่งก้านสาขามากขึ้น

"ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพนำกิจกรรม เบรน แอคทิเวชัน (Brain Activation) กลยุทธ์เพิ่มพลังสมองที่นำเอาหลายทฤษฎีมาผสมผสานใช้เพิ่มพลังสมอง โดยกระตุ้นต่อมสมองให้ทำงานกระตุ้นเซลล์สมองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เซลล์สมองพัฒนาตลอดเวลา สิ่งสำคัญคือจะกระตุ้นอย่างไรให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน กิจกรรมเพิ่มพลังสมองยิ่งกว่าสองเท่าจะช่วยให้พ่อแม่และเด็กได้เรียนรู้วิธีพัฒนาเพิ่มศักยภาพสมองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กระตุ้นให้มีการใช้สมองซีกซ้ายและซีกขวาได้อย่างสมดุล นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จึงอยากเชิญชวน

ผู้ปกครองที่สนใจมาเสริมสร้างเส้นใยสมองให้กับตัวเองและลูกๆ เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยสร้างสมองให้แข็งแรงแล้ว ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีในครอบครัวด้วย" ผศ.ดร.อุษณีย์กล่าวและว่า กิจกรรมเพิ่มพลังสมองยิ่งกว่าสองเท่าจะจัดในวันที่ 20-21 ส.ค.นี้ โดยรับเด็กอายุ 6-12 ปี โดยเด็ก 1 คนร่วมทำกิจกรรมกับผู้ปกครอง 1 คน สอบถามรายละเอียดที่โทร.0-2260-2601 หรืออีเมล gifted.swu@gmail.com

หน้า 28